

THÀNH PHỐ

Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

(Tiếp theo trang 1)



Công tác giải phóng mặt bằng được chính quyền và người dân thành phố phối hợp thực hiện.

Một trong những dự án trọng điểm đang được thành phố tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư là dự án đường Kỳ Đồng kéo dài. Theo ông Đinh Gia Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố thì đây là dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), với tổng diện tích đất thu hồi 11,2ha của 385 hộ dân, cá nhân. Đến nay đã thông đường, hiện đang giải quyết tồn tại đối với 7 hộ, diện tích 0,3ha và 1 ngôi mộ. Đối với 2 khu đất giao cho nhà đầu tư để thanh toán dự án BT gồm: dự án phát triển nhà ở 2 bên đường Kỳ Đồng, với tổng diện tích đất thu hồi thuộc dự án là 27,9ha của 558 hộ gia đình, cá nhân; đã bàn giao mặt bằng 27,55ha, còn 13 hộ, trong đó đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 6 hộ, hiện Ban thực hiện cưỡng chế đang thực hiện các bước theo quy định, đồng thời tiếp tục vận động nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đối với 7 hộ còn lại. Dự án đối ứng số 2 tại khu dân cư mới xã Vũ Phúc, với tổng diện tích 28,44ha, thu hồi đất của 356 hộ; hiện còn 102 hộ chưa nhận tiền đền bù,



Hạ tầng khu nhà ở thương mại Trường Trung cấp Mầm non đã hoàn thành.

hỗ trợ GPMB, với số tiền 21,8 tỷ đồng, diện tích 10,4ha. Hiện với quỹ đất khó khăn, vướng mắc, thành phố đang tập trung phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành liên quan giải quyết theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

Vũ Chính là một trong những địa phương có diện tích đất phải thu hồi lớn phục vụ các dự án phát triển kinh

tế - xã hội của tỉnh, thành phố như dự án đường vành đai phía Nam, Trung tâm Y tế tỉnh, đường Nguyễn Tông Quai, khu nhà ở liên kế cán bộ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh... 10 năm qua, xã Vũ Chính thực hiện 12 dự án, với tổng diện tích đất thu hồi gần 607.000m², trong đó gần 460.000m² diện tích đất của 1.422 hộ gia đình, cá nhân.

Đến nay, hầu hết các hộ dân đều đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng cho các dự án. Để có được kết quả đó, theo ông Nguyễn Xuân Biên, Chủ tịch UBND xã Vũ Chính thì tại mỗi dự án cả hệ thống chính trị từ thành phố, xuống xã, thôn phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân liên quan đến thu hồi đất, chính sách bồi thường hỗ trợ GPMB khi Nhà nước thu hồi đất. Đồng thời, luôn gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, thường xuyên xuống cơ sở để đối thoại với người dân trên nguyên tắc: vì dân và phải đúng quy định. Ông Biên cho rằng, công khai, minh bạch và đúng quy định trong GPMB là "chìa khóa" để tạo thành công. Với những trường hợp cố tình chây ì trong GPMB, phải cưỡng chế thi công khai, quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức họp báo thông báo cưỡng chế...

Hiện, trên địa bàn thành phố có 48 dự án đang thực hiện GPMB. 9 tháng đầu năm, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã tổ chức thanh toán, chi trả 70 tỷ đồng cho 426 lượt hộ gia đình, cá nhân, với diện tích GPMB 15,9ha; quyết toán kinh phí 32 dự án với số tiền 88 tỷ đồng. Theo bà Trần Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, công tác GPMB ở nhiều dự án còn vướng mắc cần tập trung giải quyết. Nguyên nhân của những vướng mắc là do dự án kéo dài, chính sách về bồi thường GPMB thay đổi liên tục, vấn đề quản lý đất đai giai đoạn trước còn thiếu đồng bộ, một số hộ dân có sự đòi hỏi về quyền lợi vượt quá quy định... Vì thế, để đẩy mạnh công tác GPMB, trong thời gian tới Trung tâm sẽ tập trung phối hợp với chính quyền cơ sở, đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp về tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chấp hành quy định của Nhà nước về GPMB. Đặc biệt, đối với những công trình có tính chất phức tạp, Trung tâm sẽ tham mưu cho UBND thành phố chi tiết từng trường hợp, từng dự án để UBND thành phố có hướng chỉ đạo cụ thể.

MINH NGUYỆT



Trường Mầm non Hồng Lý được đầu tư xây dựng mới, hiện đại.

HỒNG LÝ

Hướng đích xã nông thôn mới

Hiện nay, chính quyền và nhân dân xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư đang tập trung huy động mọi nguồn lực, dồn sức thực hiện các tiêu chí, phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) trong năm 2018.

Về xã Hồng Lý những ngày này, đi đến đâu chúng tôi cũng thấy người dân bàn tán chuyện góp đất, góp của cùng chính quyền làm đường NTM. Nhiều ngõ xóm, có những con đường mới rộng rãi vừa hoàn thành, cũng có những con đường còn ngổn ngang vật liệu. Nhưng, tất cả đó là những con đường thể hiện tấm lòng của người dân nơi đây trước một chỉ trường lớn của Đảng và Nhà nước. Ông Phan Doãn Chúng, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Lý cho biết: Khi bắt tay vào xây dựng NTM, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xác định, xây dựng NTM là đem lại cuộc sống ấm no, đầy đủ hơn cho người dân nhưng để làm được điều này thì ngoài sự hỗ trợ của tỉnh, huyện cần phát huy vai trò của chính người dân, bởi "đề trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong". Và chỉ khi người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về nội dung, mục tiêu, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM thì mới nhận được sự đồng thuận, tích cực tham gia của người dân. Hơn nữa, việc triển khai để án xây dựng NTM phải được ban dân chủ, công khai, đồng thời nghiêm túc tiếp thu, giải quyết những ý kiến đóng góp của nhân dân. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động đã được lãnh đạo xã triển khai đến người dân bằng nhiều hình thức, đồng thời phát huy sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm

của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhiều phong trào như toàn dân chung sức xây dựng xã Hồng Lý đạt chuẩn NTM; quỹ nông thôn mới; nhà sạch, ngõ đẹp; làm đường NTM. Nhiều ngõ xóm, có những con đường mới rộng rãi vừa hoàn thành, cũng có những con đường còn ngổn ngang vật liệu. Nhưng, tất cả đó là những con đường thể hiện tấm lòng của người dân nơi đây trước một chỉ trường lớn của Đảng và Nhà nước. Ông Phan Doãn Chúng, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Lý cho biết: Khi bắt tay vào xây dựng NTM, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xác định, xây dựng NTM là đem lại cuộc sống ấm no, đầy đủ hơn cho người dân nhưng để làm được điều này thì ngoài sự hỗ trợ của tỉnh, huyện cần phát huy vai trò của chính người dân, bởi "đề trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong". Và chỉ khi người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về nội dung, mục tiêu, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM thì mới nhận được sự đồng thuận, tích cực tham gia của người dân. Hơn nữa, việc triển khai để án xây dựng NTM phải được ban dân chủ, công khai, đồng thời nghiêm túc tiếp thu, giải quyết những ý kiến đóng góp của nhân dân. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động đã được lãnh đạo xã triển khai đến người dân bằng nhiều hình thức, đồng thời phát huy sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm

đối với xã Hồng Lý những tháng còn lại rất nặng nề, bởi 4 tiêu chí còn lại (giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, cơ sở hạ tầng nông thôn) đều là những tiêu chí khó thực hiện, cần nguồn vốn đầu tư lớn. Xác định được những khó khăn đó, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của xã đã đề ra lộ trình thực hiện cụ thể để huy động mọi nguồn lực cùng tham gia thực hiện. Ngoài ngân sách cấp trên hỗ trợ hơn 11 tỷ đồng, xã tập trung tuyên truyền, vận động sự đóng góp của nhân dân, xã hội hóa gần 8 tỷ đồng, số còn lại trên 13 tỷ đồng, xã đẩy nhanh tiến độ đầu tư để huy động mọi nguồn lực cùng tham gia thực hiện. Ngoài ngân sách cấp trên hỗ trợ hơn 11 tỷ đồng, xã tập trung tuyên truyền, vận động sự đóng góp của nhân dân, xã hội hóa gần 8 tỷ đồng, số còn lại trên 13 tỷ đồng, xã đẩy nhanh tiến độ đầu tư để huy động mọi nguồn lực cùng tham gia thực hiện. Ngoài ngân sách cấp trên hỗ trợ hơn 11 tỷ đồng, xã tập trung tuyên truyền, vận động sự đóng góp của nhân dân, xã hội hóa gần 8 tỷ đồng, số còn lại trên 13 tỷ đồng, xã đẩy nhanh tiến độ đầu tư để huy động mọi nguồn lực cùng tham gia thực hiện. Ngoài ngân sách cấp trên hỗ trợ hơn 11 tỷ đồng, xã tập trung tuyên truyền, vận động sự đóng góp của nhân dân, xã hội hóa gần 8 tỷ đồng, số còn lại trên 13 tỷ đồng, xã đẩy nhanh tiến độ đầu tư để huy động mọi nguồn lực cùng tham gia thực hiện.

ĐỨC DÙNG

Cấy lúa gây quỹ hội

Mô hình cấy lúa gây quỹ của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đông Xá (Đông Hưng) không chỉ góp phần giúp các chi hội phụ nữ có thêm nguồn thu ổn định mà còn phủ xanh nhiều diện tích đất bị bỏ hoang; thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia sinh hoạt, xây dựng hội vững mạnh.

Chi Nguyễn Thị Thuýn, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Bắc Bình Cách cho biết: Trước đây, việc vận động hội viên vào sinh hoạt hội đã khó, việc thu quỹ hội còn khó hơn vì đời sống của đa phần chị em trong thôn còn thấp. Thấy cánh đồng Thúng có đất bỏ hoang, cỏ mọc cao hơn người, Chi hội đã xin xã cải tạo để cấy lúa gây quỹ. Đầu tiên, cán bộ, hội viên phụ nữ thôn Bắc Bình Cách bắt tay phát cỏ khai hoang, đổ đất nâng nền, khai hoang đến đâu cấy đến đâu. Hàng chục cán bộ, hội viên Chi hội đã tự bỏ công khai hoang, gieo cấy, chăm sóc, thu hoạch lúa... Chỉ sau vài vụ, cả 3 sào đất hoang đã được chị em phụ nữ thôn Bắc Bình Cách cải tạo thành cánh đồng lúa trĩu bông, mỗi vụ thu được trên dưới 1 tấn thóc. Những năm gần đây, một số gia đình do thiếu

lao động làm nông nghiệp nên không cấy lúa, để ruộng cỏ mọc. Tiếc ruộng, Chi hội phụ nữ tiếp tục đứng lên nhận cấy. Đến nay, diện tích Chi hội nhận cấy là 1,5 mẫu. Mỗi vụ trừ chi phí mua giống, thuốc trừ sâu, mua phân bón, trả tiền cày bừa còn lãi khoảng 10 triệu đồng cho vào quỹ hội. Trước đây, khi chưa cấy lúa gây quỹ thì thôn Bắc Bình Cách luôn bị phê bình vì quỹ hội thấp nhất xã, nhiều năm nay đã vươn lên đứng đầu xã với gần 20 triệu đồng. Có nguồn quỹ dồi dào, Chi hội đã tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho hội viên, từ đó chị em tích cực tham gia sinh hoạt, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Trong đó có việc trích quỹ tổ chức cho chị em đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh, thăm hỏi chị em lúc ốm đau,

tặng quà động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Đặc biệt, tiền thu được từ cấy lúa, Chi hội đã trích xây dựng chương trình cấp lá yêu thương tặng cháu Nhâm Văn Huy, lớp 6, mồ côi cả cha lẫn mẹ mỗi tháng 100.000 đồng; xây dựng hồ gạo tình thương tặng chị Mai Thị Hải, neo đơn, cho gạo mỗi tháng 10kg gạo, hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho một số chị khó khăn về nhà ở. Em Nhâm Văn Huy tâm sự: Bố mẹ em đã mất, em ở với ông bà nội nhưng ông bà em đã già yếu, cuộc sống rất khó khăn. Nhờ sự giúp đỡ của Chi hội phụ nữ và của các thầy cô giáo em đã được tiếp tục cắp sách tới trường. Em cảm ơn và sẽ cố gắng học thật tốt để trở thành người có ích.

Từ mô hình cấy lúa gây quỹ của Chi hội thôn Bắc Bình Cách, các chi hội phụ nữ khác trong xã cũng học tập và làm

theo. Chị Vũ Thị Hằng, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Xá cho biết: Toàn xã có 13 tổ, tổ nào cũng xung phong nhận ruộng cấy gây quỹ, tổ thấp nhất là 2 sào, nhiều nhất là thôn Bắc Bình Cách 1,5 mẫu, Ban Chấp hành Hội LHPN xã cũng nhận cấy 5 sào. Đến nay, cán bộ, hội viên phụ nữ toàn xã đảm nhận cấy trên 3 mẫu ruộng hoang, ruộng khó gây quỹ hội. Ban đầu việc vận động chị em nhận ruộng hoang, ruộng khó để cấy cũng gặp nhiều khó khăn vì phần lớn chị em đều bận mãi công việc gia đình, do vậy, cán bộ hội, chi hội làm là chính, sau vài vụ điều chỉnh thời gian như chọn cấy lúa vào cuối thời vụ, cấy một giống lúa, thu hoạch cuối vụ, cuối tuần, chị em tham gia tăng dần. Giờ đã thành nề, cứ chi hội phát động ra đồng đắp bờ, cấy lúa, làm cỏ, bón phân, phun thuốc trừ sâu, gặt lúa là hàng trăm chị em của các chi hội tự giác tham gia. Hội LHPN xã cũng đề ra quy định chung về nộp thóc gây quỹ, về quản lý, sử dụng thóc thu được. Nhờ có thóc thu được từ cấy ruộng hoang, ruộng khó, các chị em không phải lấy thóc, lấy tiền của nhà để xây dựng quỹ hội, chi nào cũng có nguồn quỹ dồi dào, tổ chức được nhiều hoạt động hơn, chia sẻ, giúp đỡ được nhiều chị em và con em với bố

khó khăn. Thông qua các hoạt động cấy lúa gây quỹ, chị em đoàn kết hơn, trao đổi, chia sẻ, học hỏi được nhiều kinh nghiệm làm kinh tế gia đình, chăm sóc, nuôi dạy con cái tốt hơn. Chị Phạm Thị Chín, thôn Đông Bình Cách phấn khởi cho biết: Nhận ruộng hoang, ruộng khó để cấy lúa gây quỹ là thêm việc, vất vả song xác định đây là việc làm mang lại nhiều lợi ích cho mình và cho cả người khác nên tôi cố gắng thu xếp việc nhà để tham gia.

Ông Nguyễn Văn Thường, Chủ tịch UBND xã Đông Xá, khẳng định: Những năm qua, với việc xây dựng và nhân rộng mô hình cấy lúa gây quỹ của Hội LHPN xã không chỉ góp phần giải quyết bài toán khó

về xây dựng quỹ hội, tổ chức được nhiều hoạt động nghĩa tình mà còn giúp xã xóa bỏ ruộng hoang. Qua đó, thêm khẳng định các phong trào và hoạt động của Hội đi vào thực chất, khẳng định được vai trò của Hội trong tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

THU HIỀN



Đám hoang ở cánh đồng Thúng đã được chị em cải tạo thành ruộng lúa trĩu bông.